

Số: /STP-PB&TDTHPL

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

V/v định hướng nội dung phổ biến, giáo
dục pháp luật quý II năm 2024

Kính gửi:

- Các Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;
- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh;
- Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, Kế hoạch số 11/KH-HĐPH ngày 15/01/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về hoạt động của Hội đồng năm 2024 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh định hướng các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2024 như sau:

1. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các Luật, Nghị quyết của kỳ họp thứ 5¹, thứ 6² và kỳ họp bất thường lần thứ 5³, Quốc hội khóa XV, trong đó tập trung cao tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân về Luật Đất đai năm 2024, Luật Căn cước năm 2023 và các Luật có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Quốc Hội, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành ở trung ương được ban hành trong quý II/2024; bảo đảm việc tuyên truyền các Luật được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục và rộng khắp đến cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân.

2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; tăng cường phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối

¹ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã; Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

² Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi).

³ Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Trung ương và của tỉnh diễn ra trong quý II/2024 gắn với các đợt cao điểm, các ngày lễ lớn như: ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Quốc tế lao động (01/5); Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5); ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6); ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6)... Tăng cường các biện pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn giao thông; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống đuối nước, tìm kiếm cứu nạn; bảo vệ môi trường; an ninh mạng; dân sự; đất đai; hôn nhân và gia đình...

3. Tổ chức có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các Đề án, dự án truyền thông về PBGDPL như: Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, Đề án: “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; “Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân”; “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028”; Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các Chương trình, Đề án về PBGDPL được giao cho các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương.

4. Các cơ quan, ban, ngành tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước, chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trong triển khai các nhiệm vụ của công tác PBGDPL quý II. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số; nâng cao hiệu

quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động PBGDPL; xây dựng và nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả phù hợp với từng địa phương, đối tượng đặc thù và địa bàn trọng điểm. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL. Tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 29/09/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

5. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, cơ quan, ban, ngành; Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn các nội dung PBGDPL phù hợp với yêu cầu quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa phương. Chú trọng PBGDPL trong Nhà trường và cơ sở giáo dục..., PBGDPL cho thanh thiếu niên, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung PBGDPL được giao theo sự chỉ đạo của các Bộ, ngành ở Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Giao cho Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp theo dõi, hỗ trợ cung cấp các tài liệu tuyên truyền cho các tập thể, cá nhân có nhu cầu. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện xác định rõ nội dung và đề xuất các hình thức PBGDPL phù hợp với tình hình địa phương.

Các Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả công tác PBGDPL theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục PBGDPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- CT Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, PB&TDTHPL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Anh Tuấn